

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.11 แข็งค่าตามภูมิภาค รับดอลลาร์อ่อนค่าหลังบอนด์ยีลด์ชะลอ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.พ. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 36.11 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.17 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลก หลังดอลลาร์อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากยอดค้าปลีกเดือน ม.ค.ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ ถึงแม้ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ จะออกมาดีกว่าคาดก็ตาม

ส่วนปัจจัยในประเทศนั้นตลาดรอดูทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ โดยเมื่อคืนราคาทองและราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนไหวทั้งการส่งออกทองคำและการนำเข้าน้ำมัน

"บาทแข็งค่าตามทิศทางตลาดโลกหลังดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก แต่ดูเหมือนตลาดจะให้ความสำคัญกับเรื่องยอดค้าปลีกมากกว่ายอดขอรับสวัสดิการว่างงาน" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.95 - 36.20 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 150.07 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.95 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0762 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0735 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 36.147 บาท/ดอลลาร์

-'เศรษฐา'นำถกบอร์ดเป่าดิจิทัล สั่งตั้งอนุศึกษา 30 วัน ภายหลัง 'ผู้ว่าการ ธปท.'แจ้งเพิ่งเห็นข้อมูลลับ 'ป.ป.ช.'อยากขอไปศึกษา พร้อมตั้ง'แบงก์ชาติ-ดีอี'อุดช่องทุจริต

-แบงก์กรุงไทย (KTB) แนะนำจับตาราคาทองคำ หากสามารถปรับขึ้นต่อเข้าใกล้โซน 2,020 ดอลลาร์ต่อออนซ์ คาดว่า ผู้เล่นในตลาดบางส่วน อาจเริ่มทยอยขายทำกำไรทองคำ ช่วยให้ชะลอการอ่อนค่าของเงินบาท หรือหนุนการแข็งค่าของเงินบาทได้

-คลังปิดฉากมาตรการอีซีอี-รีซีที มั่นใจว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ หลังจากร้านค้ากว่าหมื่นรายแห่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเดินหน้าจับใบกำกับภาษีเถื่อน

-กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 212,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 219,000 ราย

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ระบุว่า ยอดค้าปลีกลดลง 0.8% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.65% หลังจากพุ่งขึ้น 5.3% ในเดือนธ.ค.

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ยอดค้าปลีกที่ลดลงมากกว่าคาดทำให้ตลาดมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 40% ต่อการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพ.ค. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยยอดค้าปลีก

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (15 ก.พ.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาด ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (15 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง หลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ลดลงมากกว่าคาด

-FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 40% ต่อการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพ.ค. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยยอดค้าปลีก

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้